

SENA - เหมือนจะสูง แต่สวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัปดาห์...

แค่จะหาประโยชน์ที่มากกว่าให้ดูตรงข้ามกับตลาด หรือ SET Index แต่ก็ต้องเดียวกับ หุ้นบาดตาเซียน ไปในตัวด้วย ... ถ้าเป็นเรื่องของตลาด ก็อาจจะต้องกล่าวในทำนองที่ว่า แม้จะต่ำ แต่ก็เหมือนจะเสี่ยงๆ อยู่เหมือนกันนะ แบบว่า ถ้าคิดจะซื้อราคาต่ำ เกรงว่าอาจจะมีต่ำกว่า อีกก็ได้สรุปไปสรุปว่า ก็อาจต้องกล่าวเหมือนเดิมว่า ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไป ที่จะขาย แต่ก็อย่าลืมละ ปัจจัยทางเทคนิค สิ่งที่สำคัญก็คือ การตัดขาดทุนให้เป็น ถ้าเกิดการผิดพลาด... ส่วน ถ้าไร ก็อาจจะแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนแล้วละ แม้ว่าราคาหุ้น อาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่น่าจะเป็นในเชิงปัจจัยทางเทคนิคก็ตาม แต่หากมีการแกว่งตัวอะไรบางอย่างที่บ่งชี้ว่า พอแล้ว ไปไม่ไหวแล้ว เราจะมัวรอที่ราคาเป้าหมายอย่างที่คาดไว้แต่แรก หรือ อย่างที่วางแผนไว้แต่แรก มันก็อาจจะดูไม่ใช่เรื่องของการใช้ภาพสัญญาณทางเทคนิค ให้เกิดประโยชน์กับการเก็งกำไร หรือการลงทุนซักเท่าไรเลยนะ... หุ้น เป็น ไตนาทิกอะไรก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ การแกว่งตัวขึ้นลง เราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่ใครถาม แต่ยังไม่ตอบไม่ได้ แต่ก็ถ้าจะกล่าวว่า เทคนิคไม่เคยโกหก อย่างที่เขียนใหญ่ๆ หรือ คนเล่นเทคนิครู้จักกันดี... และถ้าเราเห็นภาพแล้ว เราจะเชื่อหรือไม่ละ ก็คงต้องเชื่อไว้ก่อนแหละนะ... ถ้าไม่เชื่อ ก็คงต้องกล่าวว่า มีแต่เราที่แหละ ที่โกหก หรือรู้ผล แต่ก็ยังจะหาเหตุ นั่นเอง อันนี้ก็ผิดวิสัยอีกแหละ... เอาเป็นว่า อะไรที่ยังร้ายๆ มันก็คือไม่ดี อะไรที่ดูดีก็ว่าไปตามนั้น แม้จะมาร้ายภายหลัง เราก็รู้วิธีตัดเนื้อร้ายกันแป้นอยู่แล้ว (ถ้าไม่โกหกตัวเองกันนะ)

ดูตามเกม...

ถ้าว่ากันตามรูปแบบการแกว่งตัวของกราฟแล้ว เหนือเมฆก็อยากจะทำราคา น่าจะต้องมีอะไรดีๆ รออยู่ข้างหน้าแน่ๆ... และเกมแบบนี้ ไม่ช้าไม่นานหรอก เราคงได้เห็นเรื่องที่จะออกมา

แนวรับ : ...2.96-2.90 โดยการต่ำกว่า 2.90 ถือว่าผิด

เป้าหมาย : ...3.30-3.40 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 3.50

Price Chart...(SENA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น **SENA**... ถ้าจะเอาแนวโน้มระยะกลางๆ ก็น่าจะเห็นครีโง่มีอันแน่วแน่ บ่งชี้สัญญาณในเชิงบวกมาก่อนแล้ว หรือ เริ่มจะมีสัญญาณในเชิงบวก ตั้งแต่ระดับราคา 2.40 มาแล้ว... แล้วถ้าจะถามว่าราคาแถวๆ นี้ ไม่แพงไปหน่อยหรือ ก็ต้องตอบจากการอ่านรูปแบบการพักรอกตัวในระยะที่ผ่านมา จนในวันวาน ราคาสามารถผ่านระดับ 2.90 ขึ้นมาได้ จึงมองได้ว่า อาจจะไม่แพงไปแต่อย่างใด ถ้าราคาไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 2.90 เสียก่อน แปลว่า เรายังอาจจะเห็น ราคาที่แพงกว่านี้อีกได้ เพราะ รูปแบบราคา เป็นรูปแบบของแนวโน้มต่อเนื่อง เคยขึ้นมาอย่างไร แล้วพักรอกตัว พอผ่าน 2.90 ได้ ก็จะมีรอบขึ้น คล้ายๆ กับรอบที่ผ่านมาล่าสุด